

1. Hãy kiểm tra xác nhận công tác chuẩn bị đối phó với động đất

Vào ngày 8 tháng 8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã quan sát được trận động đất có cường độ 7,1 độ richter với độ rung lắc ở mức thấp hơn 6 trên thang cường độ địa chấn tại tỉnh Miyazaki, và đã đưa ra thông tin tạm thời về việc khả năng xảy ra trận động đất lớn do đứt gãy ở rãnh Nankai đang tăng cao hơn so với bình thường, kêu gọi mọi người chú ý đến các trận động đất lớn.

Rãnh Nankai là một địa hình giống như một rãnh dưới đáy biển từ tỉnh Shizuoka đến tỉnh Miyazaki, nơi ranh giới giữa mảng kiến tạo dưới đáy đại dương chìm dưới mảng kiến tạo lục địa của quần đảo Nhật Bản. Khi ranh giới của các mảng kiến tạo này trượt, nó có thể gây ra các trận siêu động đất.

Tại rãnh Nankai, cứ trong khoảng thời gian từ 100 đến 150 năm, các trận động đất lớn với cường độ 8 độ richter đã xảy ra và sẽ lặp lại.

Ủy ban Nghiên cứu Động đất của Chính phủ dự đoán rằng có 70% đến 80% khả năng xảy ra siêu động đất với cường độ từ 8 đến 9 độ richter trong vòng 30 năm tới.

Siêu động đất lớn ở rãnh Nankai, có nguy cơ xảy ra rung chuyển mạnh với cường độ địa chấn thấp hơn hoặc cao hơn 6 và tạo ra sóng thần cao hơn 3 mét từ khu vực Kanto đến khu vực Okinawa.

Ở tỉnh Tochigi, khả năng xảy ra thiệt hại lớn do động đất được cho là thấp. Tuy nhiên, bạn nên thường xuyên kiểm tra lại việc chuẩn bị đối phó với động đất. Những việc cần làm bao gồm: cố định đồ đạc, kiểm tra lối thoát hiểm và nơi trú ẩn, dự trữ nước và các vật dụng cần thiết, cũng như xác định cách liên lạc với gia đình.

Động đất không chỉ xảy ra ở khu vực rãnh Nankai, mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ở bất kỳ đâu mà không ai biết trước được. Vì vậy, khi sống ở Nhật Bản, việc chuẩn bị đối phó với động đất là rất cần thiết để có thể hành động bình tĩnh khi có sự cố.

2. Thông báo về Trợ cấp Điều chỉnh:

Để hỗ trợ đối phó với giá cả tăng cao trong bối cảnh các biện pháp kinh tế toàn diện nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng giảm phát, một chính sách giảm thuế cố định được thực hiện. Theo đó, mỗi người đóng thuế, cũng như vợ/chồng hoặc người thân phụ thuộc cùng chung sống sẽ được giảm thuế 40.000 yên (30.000 yên từ thuế thu nhập năm 2024 và 10.000 yên từ thuế thị dân).

Những người được giảm thuế cố định mà chưa được trừ hết số tiền được giảm như dự định trong thời gian quy định nhất định sẽ nhận được thêm "Trợ cấp điều chỉnh", trợ cấp này có số tiền điều chỉnh được tính ở mức tương đương trên gần nhất bằng cách làm tròn số tiền theo đơn vị 10.000 yên.

Đối tượng là những người có địa chỉ tại thành phố Tochigi vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, đã nộp thuế thu nhập hoặc thuế thị dân và dự kiến không được giảm thuế đầy đủ.

Thành phố Tochigi đã gửi "Thông báo xác nhận nhận Trợ cấp Điều chỉnh" vào đầu tháng 8.

Nếu bạn nhận được thông báo, hãy kiểm tra và điền đầy đủ thông tin, kèm theo bản sao giấy tờ tùy thân và gửi lại trong phong bì đính kèm.

Hạn nộp là ngày 31 tháng 10 năm 2024.

Nếu bạn thuộc diện nhận trợ cấp nhưng chưa nhận được thông báo, hãy liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Trợ cấp Tạm thời của thành phố Tochigi qua số điện thoại 0282-25-5211. Khi đó, bạn hãy cung cấp ngày sinh và tên của bạn. Điều kiện để nhận trợ cấp là bạn đang nộp thuế.

3. Lễ hội đèn lồng trên sông Uzuma

Lễ hội đèn lồng lần thứ 11 trên sông Uzuma, biểu tượng của thành phố Tochigi, đang diễn ra.

Từ cầu Kaiun đến công viên Uzuma, có 123 chiếc đèn lồng được dán các tác phẩm cắt giấy của nghệ nhân cắt giấy Kawashima Gashu, xuất thân từ Tochigi. Lễ hội tạo nên một khung cảnh lãng mạn cho buổi tối mùa hè.

Đèn lồng sẽ được thắp sáng từ 7 giờ tối đến 10 giờ tối mỗi ngày đến hết ngày 30 tháng 9. Bạn có thể dạo bước bên bờ sông được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng.

Tuy nhiên, hãy thật chú ý với xe cộ đi lại, vì các đèn lồng được đặt gần đường giao thông.